



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานสัญจร คสล. แบบไม่มีทางเท้า (ข้ามลำห้วยชำเฒ่า)  
บ้านห้วยชำเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานสัญจร คสล.แบบไม่มีทางเท้า(ข้ามลำห้วยชำเฒ่า) บ้านห้วยชำเฒ่า หมู่ที่ 2 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างสะพานสัญจร คสล. แบบไม่มีทางเท้า (ข้ามลำห้วยชำเฒ่า) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางรถกว้าง 4.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง ช่วงละ 5.00 เมตร ยาวรวม 20 เมตร (ชนิดฐานแผ่) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง กรมโยธาธิการและสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคาากลางในการจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 569,000.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้**

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 284,500.- บาท ของค่าจ้าง โดยหลักฐานแสดงผลงานนั้นไม่เกิน - ปี นับถึงวันเปิดซองสอบราคา

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างให้ผู้ยื่นแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองโดยถือว่าผู้ยื่นแบบและรายการได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้วเมื่อมีปัญหาลงอุปสรรค ในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อการบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ไม่ได้

**กำหนดยื่นซองสอบราคา**

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 21 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 โดยในวันที่ 21 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ให้ยื่นซองเสนอราคาที่ยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับในวันที่ 23 กันยายน 2559 กำหนดขายแบบและยื่นซองเสนอราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง) อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง) อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

-/ผู้สนใจติดต่อขอซื้อ....

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่  
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2559 - 4 ตุลาคม 2559 ดูรายละเอียดได้  
ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) และ [www.Thayai.go.th](http://www.Thayai.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4405-6011  
ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

(นายโกสิต บุญเสนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่